

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยศึก็เนื่องจากมีผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือหลายท่านด้วยกัน ท่านแรกก็คือ ศาสตราจารย์ ดร. เสรีน ปุณณะหิตานนท์ ที่ได้กรุณา รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์เป็นทั้งผู้สอนและเป็นผู้ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่เริ่มแรก นอกจากนั้นยังเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิ์พงษ์ที่ได้กรุณา รับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มเติมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อาจารย์ ดร. สุขสวาท ศิษโรจน์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ นิยมญาติ กรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ที่ได้ให้ คำปรึกษาแนะนำแก้ไขสิ่งบกพร่องต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งคณะอาจารย์ โครงการปริญญาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท ความรู้ในการศึกษาครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรก

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. โกวิท ประวาลพฤษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยตลอดจน ได้ให้คำแนะนำปรึกษาด้วยดีตลอดมา อาจารย์จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้ที่ยกยอให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้มาตลอด

บุคคลสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลงได้ ก็คือคณะอาจารย์ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนวโรงเรียนที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์บัณฑิต พิบูลย์สุรการ และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามตามความเป็นจริง

นอกจากนั้นยังมีเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและประเมินผลทุกท่าน
ที่ได้ช่วยทำงาน ช่วยแนะนำในเรื่องการประมวลผล ช่วยพิมพ์วิทยานิพนธ์ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเป็นกำลังใจจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้
ขอขอบคุณอย่างจริงใจ สำหรับบุคคลที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุก ๆ
ด้านมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จก็คือ คุณกิตติพล บุณนิม และยังมีบุคคลอื่น ๆ
อีกมากมายที่ไม่สามารถกล่าวชื่อนามได้ทั้งหมด จึงขอขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับส่วนตัวและเป็นประโยชน์ทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบ
แต่ บิคารมารคา และบุตรสาวของผู้วิจัยเอง.

นฤมล บุณนิม